

## ก้าวต่อไป... ของโทรคมนาคมไทยหลังการควบรวมกิจการ



คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการ

ประกาศการควบรวมกิจการ  
ระหว่าง 2 ผู้ให้บริการเครือข่าย  
มือถือรายใหญ่อย่าง  
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ

“ทรู” และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ “ดีแทค” เมื่อพฤศจิกายน 2564 ที่  
ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธุรกิจที่น่าจับตามองอย่างหนึ่งของประเทศไทย  
เนื่องจากตลาดโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยมีมูลค่าถึง 2.75 แสนล้านบาท แต่มีผู้ให้  
บริการเพียงแค่ 4 ราย โดยนับรวม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ “NT” ซึ่งมีกระบวน  
การคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

การประกาศสร้างความร่วมมือแบบเท่าเทียมกัน (Equal Partnership) ระหว่าง  
เครือข่ายโทรคมนาคม 2 บริษัทแม่ของทรู และ Telenor Asia บริษัทแม่ของดีแทค  
หมายถึงการถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในบริษัทใหม่ที่กำลังจะจัดตั้งขึ้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายใน  
การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี  
และโทรคมนาคม โดยทั้งสองกลุ่มบริษัทให้เหตุผลเบื้องหลังความร่วมมือนี้ว่ามาจากการ  
ที่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมแบบดั้งเดิมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อยมาก ขณะที่ทั้งสอง  
บริษัทเองก็ต่างมีข้อจำกัดของตัวเอง ในขณะที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของเทคโนโลยีคลาวด์ ดิจิทัลคอนเทนต์และแพลตฟอร์ม OTT  
(Over-the-top คือ การให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบเปิด) ทุนย่นต์  
และปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงเทคโนโลยีอวกาศ

กรณีศึกษาการควบรวมกิจการในต่างประเทศ ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแรกหรือ  
ประเทศเดียวที่มีการควบรวมกิจการภายในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในช่วง 5 ปี  
ที่ผ่านมาการควบรวมกิจการภายในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมต่างก็เป็นทิศทางที่เกิดขึ้น  
ในต่างประเทศ ทั้งในทวีปอเมริกาที่มีการควบรวมกิจการระหว่าง Sprint กับ T-Mobile  
เมื่อปี 2563 ส่งผลให้เหลือผู้ให้บริการเพียง 3 รายใหญ่ ส่วนในทวีปเอเชียเองก็มีการ  
ควบรวมกิจการในมาเลเซียระหว่าง Celcom Axiata กับ Digi.Com เมื่อปี 2564 และ  
ระหว่าง Vodafone กับ Idea Cellular ในอินเดียเมื่อปี 2560 ส่งผลให้เหลือผู้ให้บริการ  
เพียง 4 รายใหญ่เช่นเดียวกัน

เมื่อเรากลับมาพิจารณาสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย  
จะสามารถแบ่งเป็น 5 ตลาดค้าปลีกย่อย โดยตลาดที่ลูกค้ารายย่อยอย่างพวกเราอาจจะ  
คุ้นเคยที่สุดและเป็นตลาดหลักที่ผู้ให้บริการให้ความสำคัญ นั่นก็คือ ตลาดโทรศัพท์มือถือ  
ถือ และตลาดอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่หรือที่เรียกกันว่าอินเทอร์เน็ตบ้าน โดย  
นับจากปี 2559 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 4G จนถึงปัจจุบัน จำนวน  
ผู้ให้บริการของตลาดโทรศัพท์มือถือเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเป็น 118 ล้านเลขหมาย แล่งจำนวน  
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เติบโตเกือบสองเท่าเป็น 12.75 ล้านเลขหมาย ซึ่งสวนทางกับ  
อัตราค่าใช้บริการเฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการที่ลดลงถึงร้อยละ 6.0 และร้อยละ 22.1 ณ สิ้น  
ไตรมาส 3 ปี 2564 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการต่างไม่สามารถปรับเพิ่มค่าใช้  
บริการเฉลี่ยที่เกิดจากการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อดึงดูด และจงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้  
เครือข่ายของตัวเอง ขณะที่ต้นทุนในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ยังอยู่ใน  
ระดับสูง อาทิ ต้นทุนในการขยายเสาโครงข่ายเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่และรองรับการใช้  
งานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใบอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ โดยเฉพาะคลื่น 900MHz ของ  
ไทยซึ่งมีราคาประมูลแพงที่สุดในโลกอีกด้วย (อ้างอิงจากฐานข้อมูล GSMA)

แล้วทิศทางอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? หากการ  
ควบรวมกิจการระหว่างทรู-ดีแทคสำเร็จ สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงประการแรก คือ อันดับของ  
ผู้เล่นในอุตสาหกรรม โดยบริษัทควบรวมใหม่ระหว่างทรู-ดีแทค จะกลายเป็นผู้เล่นอันดับ  
หนึ่งด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 50.34 ขณะที่ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ  
“AIS” มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 46.84 และ NT มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.81 (อ้างอิง

ข้อมูลของ กสทช. ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2564) ประการที่สอง อัตราการทำกำไรและกระแสเงินสดของกิจการในอุตสาหกรรมที่จะปรับตัวดีขึ้นจากการแข่งขันที่ลดลงจากการมีจำนวนผู้ให้บริการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เหลือน้อยเพียง 3 รายใหญ่ อาทิ การแข่งขันทางด้านราคาสินค้าและบริการ การแข่งขันในการประมูลใบอนุญาตใหม่ที่เป็นต้นทุนในการให้บริการในอนาคต เป็นต้น และประกาศสุดท้าย บริการใหม่ๆ ที่อาจจะเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ดึงดูดผู้บริโภคแทนการใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาหรือการขายฟังก์ชันคอนเทนต์แบบดั้งเดิม

ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย... ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 5G อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมามาภายหลังการประมูลคลื่นความถี่ และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์โดยภาคเอกชน ทั้งนี้ ด้วยคุณสมบัติหลักของเทคโนโลยี 5G ที่เหนือกว่า 4G ทั้งด้านความเร็วสูง รองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์จำนวนมาก และมีความหน่วงในการรับ-ส่งข้อมูลที่ต่ำมาก ทำให้เทคโนโลยี 5G มีความเหมาะสมกับการใช้ในเชิงพาณิชย์ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมแบบอัจฉริยะ หรือการแพทย์ทางไกล มากกว่าการใช้งานสำหรับผู้บริโภคอย่างเราเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นการขยายธุรกิจของผู้ให้บริการโทรคมนาคมไปยังกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และองค์กร ประกอบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเร่งให้ภาคอุตสาหกรรมต่างมุ่งปรับตัวสู่ Digital Transformation ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีคลาวด์ Internet of Things ("IoT") หรือโซลูชันดิจิทัลต่างๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการที่มีขนาดใหญ่ยังช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ อาทิ บริการทางการเงินดิจิทัล หรือประกันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ในฐานะนักลงทุนในตลาดหุ้นและผู้บริโภคคนไทย เรามองว่าดีลการควมรวมครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยให้ปรับตัวดีขึ้น และมี New S-Curve มาต่อยอดการเติบโตรอบใหม่ในอนาคตได้.

โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดภัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด



# 'ฉลามจ้อ' บุกร้านร้านอาหาร ย่านบางแสน เปิดชั้น 2 ตั้งออฟฟิศเว็บไซต์พนันออนไลน์



## เกาะรอยคดีดัง

๑ กักดี วีระรัตน์

ปัญหาหันตภัยออนไลน์ เว็บการพนัน เว็บเงินกู้ออนไลน์ และการส่งลิงค์เว็บไซต์การพนันทาง SMS เพื่อชักชวนให้เข้าไปเล่นพนันออนไลน์ หรือกู้เงินออนไลน์ถือว่าเข้าข่ายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีความผิดตามกฎหมายหลอกลวงและซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติโควิด-19

แม้ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ กสทช. กระทรวงดิจิทัลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งรัดดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจัง ที่ผ่านมา กสทช. ประสานกับผู้ประกอบการโทรศัพท์ทุกเครือข่าย ตรวจสอบและจำกัดข้อความสั้น หรือ SMS ที่ส่งไปยังประชาชน ที่มีลักษณะหลอกลวงพนันออนไลน์ และธนาคาร เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก

ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่มุ่งเน้นในการรับมืออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ในโลกออนไลน์ จึงได้สั่งการให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร (PCT), พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.กิตติรัฐพันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รอง ผอ.ศปอส.ตร. ได้สั่งการมอบหมายให้ พล.ต.ท.ธิตีแสงสว่าง ผบช.ภ.2 ดำเนินการสืบสวนปราบปรามอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมบนโลกออนไลน์ให้กับประชาชน

พื้นที่ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 บก.สส.ภ.2 นำโดย พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบ.ก.สส.ภ.2/หน.ชุดปฏิบัติการ PCT ชุดที่ 5 เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก

ชลบุรีเข้าตรวจค้น ตามหมายค้นศาลแขวงชลบุรีที่ 11/2565 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 และวันที่ 27 ม.ค. 65 เจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายค้นศาลแขวงชลบุรีที่ 11/2565 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 56/1



ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

พร้อม พล.ต.อ.สหัส ใจเย็น รอง ผบ.ก.สส.บช.ภ.2, พล.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง ผกก.(สอบสวน) บก.สส.ภ.2 พล.ต.ท.นราภรณ์ เทพจักรินทร์ รอง ผกก.ก.1 บก.สส.ภ.2, พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ จงเจริญ สว.(สอบสวน) สน.บางกอกใหญ่, พล.ต.ท.คณิตนนท์ วัฒนศิริ สว.ก.ก.1 บก.สส.ภ.2, พล.ต.ต.สุริยะ น้อยกักดี สว.(สอบสวน) สน.เตาปูน, ร.ต.อ.ธัญพิรสิทธิ์ จุลพิภพ รอง สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ชส.บช.ปส.



และ ร.ต.อ.ภัลลักร เจลียวบุญ รอง สว.



สส.สภ.บางปะกง

ผลการตรวจค้นพบว่าชั้น 2 ของบ้านหลังดังกล่าวใช้เป็นออฟฟิศลับที่ตั้งของแอดมินที่ดูแลระบบเว็บไซต์ในการทำเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงพบว่าภายในร้านมีกล้องวงจรปิดทั่วร้าน และเมื่อไปถึงบริเวณชั้น 2 ของร้านพบห้องต้องสงสัยมีการเปิดแอร์และมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องอยู่ในห้อง พบนายสุพรหม อายุ 39 ปี ที่อยู่ 119/19 หมู่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี, นายเค็นไม่มีชื่อ-สกุลจริง อายุ 33 ปี (อยู่ระหว่างตรวจสอบ), น.ส.ศรัณรัตน์ อายุ 31 ปี ที่อยู่ 567/4 ถ.พิพิธิ ต.บ้านโชด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี, นายมนินทร์ อายุ 30 ปี ที่อยู่ 239 หมู่ 14 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร, นายบุญกุล อายุ 29 ปี ที่อยู่ 1162 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, นายวรภัทร อายุ 26 ปี ที่อยู่ 168/161 หมู่ 4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม, นายธนากร อายุ 26 ปี ที่อยู่ 4/65 หมู่ 2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี, น.ส.อารีรัตน์ อายุ 26 ปี ที่อยู่ 124 หมู่ 1 ต.วังพิถล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และนายชยธร อายุ 20 ปี

ที่อยู่ 567/4 ถ.พิพิธิ ต.บ้านโชด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ผู้ต้องหา พร้อมของกลางคอมพิวเตอร์ 9 เครื่อง ซึ่งมีการลบข้อมูลไปบางส่วน ตรวจพบระบบเว็บไซต์ 123 WIN88 และ 789KM, หน้าจอคอมพิวเตอร์ 18 จอ, โทรศัพท์มือถือ 19 เครื่อง จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เป็นระบบของเว็บพนันออนไลน์ 2 เว็บไซต์ ชื่อว่า 123WIN88 และ 789KM โดยมีรายชื่อสมาชิกรวมประมาณ 100,000 ราย และมียอดเงินหมุนเวียน 100 ล้านบาทต่อไป ในส่วนการตรวจสอบที่ใช้เป็นสถานที่เปิดเป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์บนชั้น 2 จะมีการตรวจสอบขยายผลเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เบื้องต้นในชั้นจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 9 คน ให้การรับสารภาพว่าเป็นลูกจ้างถูกจ้างให้ดูแลเว็บพนันชื่อว่า 123WIN88 และ 789KM โดยมีหน้าที่ดูแลระบบแอดมินของเว็บพนัน โดยได้ค่าจ้างต่อเดือน 15,000-20,000 บาท แล้วแต่ผลงาน และไม่ได้ปันผลใดๆ ส่วนนายจ้างนั้นผู้ต้องหาทั้ง 9 คน ยังไม่ยอมแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นผู้ใด จากการตรวจค้นพบพยานหลักฐานหลายรายการที่สามารถระบุตัวตนผู้ร่วมขบวนการได้อีกหลายราย ซึ่งจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย

**“ฉลามจ้อ” พล.ต.ต.ธีรเดช** ประกาศเสียงดังฟังชัด ตั้งแต่เข้ามาลงตำแหน่งผู้บังคับการศูนย์สืบตำรวจภูธรภาค 2 ว่า **“ผมยังยืนยันคำเดิมว่าจะเดินหน้ากวาดล้างอย่างจริงจังและขยายผลให้ถึงเจ้าของทุกราย นำตัวมาดำเนินคดีให้หมด ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัจน์**

**แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่กล่าวไว้ว่า มันอาจจะไม่หมดสิ้นไป แต่มันต้องอยู่อย่างไม่มีความสุข”**

ปัญหากระบวนการพนันออนไลน์ยังมีอีกมากมายให้ดำเนินการปราบปรามอย่างให้เห็น ด้วยการโฆษณาทางสื่อโซเชียลออนไลน์แม้ว่าจะมีหน่วยงานสายตรงตั้งขึ้นมาก็ตามแต่ขบวนการพนันตักยอกออนไลน์ยังไม่มีดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจัง ในแต่ละวันจะปรากฏข่าวจริงข่าวปลอมให้เห็นอยู่เสมอ เหมือนเขียนเสือให้วัวกลัว หากมีการปราบปรามอย่างจริงจัง สังคมคงอยู่อย่างสงบสุข อยู่อย่างปลอดภัย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น กาลเวลา เป็นเครื่องพิสูจน์ เพราะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาของการกระทำ...สวัสดิ์